

LOS ANGELES
KAPITBAHAYANANTI WALA SA LUPA

Para Sa Mabilisang Pagpapalabas
Hunyo 15, 2017

**Ang Lupon ng Tiwalasa Lupa ay Pinanganganansi Tamika Butler
bilang Punong Direktor**

*Ang Pinagkakatiwalaang Maunlad na Pinuno ay Siyang Tutulong sa Walang-Tubong Samahan
ng Liwasang Makatao*

Nagsisilbisa Mga Komunidad Sa Buong Los Angeles

Ang Los Angeles Kapitbahayanang Tiwalasa Lupa, isang walang-tubong samahana nag-aasikaso ng sosyal at pantay-pantay nalahi, at kalusugan, sapamamagitan ng pagtatayo ng mgaliwasan at mgahardinsamgawalang-liwasang komunidad sa hangganan ng Mas Malaking Los Angeles, ay nagpahayag na ang kanilang matagal na tagasuporta at pinuno ng Los Angeles sektor ng lipunan, si Tamika Butler, ay gaganapsatung kulin ng Pinunong Direktor.

Si Karl Cade, ang lupon tagapangulo ng Tiwalasa Lupa ay nagpuna, “Kasama ng malaking panalosapublikong patakaran at liwasang kaunlaran, ang 2016 ay isang matagumpay na taon para sa Tiwalasa Lupa. Ang buong lupon ay lubos na nagagalak na makuhasi Tamika Butler, isang magaling na pinunong may pinatunayang rekord ng kasaysayan bilang Punong Direktor, upang pamunuan ang samahansa mas malaking tagumpaysa 2017 at mgataon pang darating.”

Ngayong taon ang Tiwalasa Lupa ay nagdiriwang ng 15 taon anibersayo. Sa kasalukuyan, ang samahan ay nakapagpa-unlad ng 25 mgaliwasan at hardin para sa magpapamilya at komunidad sa pamamagitan ng paglikha ng mgaliwasan salungsod at hardin sa komunidad na lunasan ang pupunang kakulangan ng luntian at mapaglilibang ang espasyo sa hindi-masyadong nasisilbihang kapitbahayanansamas malaking Los Angeles.

Si Tamika ay may ibatibang kaalam sa batas, pagsasa-ayos ng komunidad at walang-tubong pamumuno. Kailan lamang, siya ang Punong Direktor ng Kawnti ng Los Angeles sa Samahan ng Bisikletahan (LACBC). Bagopamunuan ang LACBC, si Tamika ay Direktor ng Sosyal na Pagbabagong mga Stratehiya sa Pundasyon ng Liberty Hill, at nagtrabaha sa Kabataang Di-Malulupig (Youth Invincibles) bilang Direktora sa California. Siya ay lumipat sa trabaho ng pampatakaran pagkatapos maglitis ng tatlong taon bilang manananggolsa trabahosa Tulong sa Batas-Sentro ng Batasa Trabaho. Si Tamika ay tumanggap ng kanyang J.D. mula sa Stanford Eskwela ng Batas, at tumanggap ng kanyang B.A. sa Sikolohiya at B.S. sa Sosyalohiyasakanyang bayang-tinubuanna Omaha, Nebraska. Si Tamika ay dating nagsilbibilangka-pinuno ng Institusyon ng Nasyonal na Sentro para sa Karapatan ng mga Lesbinyang Lupon ng mga Direktor, nagsilbibilang Kasamang-Direktor ng mga Bagong Pinunong Konseho – Los Angeles, ay isang miyembro ng lupon ng parehong Pundasyon ng Panitikan ng Lambda at T.R.U.S.T. Timog LA, at isang miyembro ng lupon ng tagapayo para sa Tulong sa Batas na Sosyodad – Sentro ng Batas sa Trabaho ng Patas na Laro para sa mga Babaesa programang Palakasan.

*“Ako ay lubos na natutuwanan sa mga taong naninirahan sa Los Angeles
Kapitbahayanang Tiwalasa Lupa. Si Alina [Bokde] ay nag-iwan ng
isang matagumpay na samahana may di-
karaniwang tauhan na nagpatuloy magpalakassamahana mula ng kanyang pag-alis.
Ako ay nasisiyahang magbigay ng aking pananaw sa pagpaplanong sentro*

*aykomunidadesasamahangnamumunosadaantungosamaka-taongliwasan.
Angmgaliwasan ay nagpapayamansamgakomunidad at nagpapayamansamgabuhay
ng mgamiyembro ng komunidad. Anggawaingito ay hindimagagawamulasawala ng
hindimagigingtapattungkolsaibangmasalungatnamgaisyunghinaharap ngkomunidad.*

Iyanangtrabahongnaiskongharapinsapagigingbahagi ng TiwalasaLupa.

*Angkinabukasan para sangaliwasan at bukasnaespasyo ng may
hustisyangpanglahat,hustisyalahali at lentengnakatuonsapagigingmakatao, ay
maningning. Ako ay umaasangmakilalaanglahat ng mgamiyembro at
mgakasosyohabangako ay sususodditosamahalagangtrabahokasamaangkahanga-
hangangpangkat ng TiwalasaLupa,” wikani Butler.*

Si Butler angpumulit kay David Andrés KietzmannangsilbibilangPanloobnaPunongDirektormula
ng angmatagalnaPinunongDirektorAlina Bodke ay itinakdanamagsilbibilangPangalawangDirektor
para saPagpapalano at Pagpapa-unlad ng LA KawntiKawanihan ng Liwasan at
LibangannoongEnero 2017.